



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 24 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. 'เกษตรฯ' เล็งหนุนสวนยางผสมผสานรัง.แปรรูปจังหวัด	กรุงเทพธุรกิจ
2. เกษตรกรยากจนรายได้พุ่ง ปี61เงินสดเพิ่ม7หมื่นบ./ครัวเรือน	ข่าวสด
3. 'เกษตร-พณ.' ขับเคลื่อนศก. เชื่อม'ผลิต-ตลาด'แก้สินค้าเกษตรตก	ข่าวสด
4. 'กฤษฎา' เตือนเจออ้างซื้อขอโครงการ	มติชน
5. คอลัมน์ ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างโอกาสให้ลูกหลานไทย	ฐานเศรษฐกิจ
6. เบรกโรงไฟฟ้าเทพา-กระบี่ศิริสังทบทวน	มติชน
7. ไอ้ไข่ไทยโกอินเตอร์หนุนเลี้ยงชายตปท.	เดลินิวส์
8. คอลัมน์ ฐานโซไซตี	ฐานเศรษฐกิจ
9. สัจจรพิษณุโลก-สุโขทัยเหตุชาวบ้านยังยากจน!	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์ แกะกล่อง: กระเช้าธรรมชาติ	ฐานเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 'เกษตรฯ' เล็งหนุนสวนยางผสมผสาน รง.แปรรูปจังหวัด

วันที่ : อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 10685 หน้า : 1(กลาง), 4

'เกษตรฯ' เล็งหนุนสวนยางผสมผสาน รง.แปรรูปจังหวัด

กรุงเทพฯ 24 ธ.ค. - เกษตรฯ เตรียมส่งเสริม สวนยางผสมผสาน หนุนโรงงานแปรรูป ขึ้นต้น 1 แห่ง 1 จังหวัด ไฟเขียว"กยท." เปิดบริษัทร่วมทุนซื้อ-ขาย เชื้อเป็นทางออก ดึงยางออกจากการเมือง ด้านผู้ประกอบการ รมมาตรการแก้ปัญหารัฐฯ ต้นราคาสูงขึ้น แต่ต้องทำจริงจัง รวดเร็ว ต่อเนื่อง

ยางพาราจัดอยู่ในสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาในตลาดจะผันผวนตามราคาน้ำมัน และนักเก็งกำไร ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ผลิตรายพาราอย่างไทยไม่สามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกับภาวะที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อราคายางพาราที่เกษตรกรได้รับปรับขึ้นลงตามช่วงเวลา

ในช่วงที่เป็นขาลงของราคายางที่เหมือนจะยาวนานกว่า เมื่อเทียบกับการปรับขึ้น ทำให้ชาวสวนยางหลายกลุ่มออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหามาตรการ และส่วนใหญ่จะได้ผล เพราะยางพาราเป็นสินค้าสำคัญที่ขับเคลื่อน

อ่านต่อหน้า 1 4

▶ ต่อจากหน้า 1

เกษตรฯ

เศรษฐกิจภาคใต้และอีสานหากไม่ได้รับการดูแล อาจจะทำให้ก้าวอีกรัฐมนตรีที่ดูแลต้นคลองนี้ได้

ดังนั้นเมื่อ นายลักษณ์ วจนานวัช มานั่งตำแหน่งรมช.เกษตรและสหกรณ์ จึงประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่า จะไม่ให้ยางพาราเป็นพืชการเมืองอีกต่อไป

นายลักษณ์กล่าวว่า ยางเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข ในช่วงที่ผ่านมา มีตัวแทนชาวสวนกว่า 4 กลุ่มเข้าพบและยื่นข้อเสนอที่นำเสนอใจ แต่แนวทางที่คิดว่าจะเป็น

ประโยชน์ร่วมกัน คือการเปลี่ยนรูปแบบการทำสวนยางจากเชิงเดี่ยวในปัจจุบันให้เป็นแนวผสมผสาน ปลูกพืชชนิดอื่น หรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้ด้านอื่นนำมาทดแทนรายได้ที่หายไปจากราคายางตกต่ำ

ในขณะที่ผลผลิตยางพาราที่กรี๊ดได้ในแต่ละวัน เกษตรกรต้องหาทางเก็บเอาไว้ วันละเล็กวันละน้อยเหมือนทำแก้มลิงเล็กๆ เพื่อรอจำหน่ายในช่วงที่ราคาปรับสูงขึ้น แต่ก่อนอื่นเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน แปรรูปยางขึ้นต้น เช่น ยางแผ่นดิบ ยางแท่ง (STR 20) แทนการจำหน่ายในรูปแบบยางขึ้นต้นและยางก้อนถ้วยที่ได้ราคาต่ำ เมื่อวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้เข้มแข็งก็สามารถยกระดับขึ้นเป็นสหกรณ์ที่ปัจจุบันมีหลายแห่งที่สามารถส่งออกยางพาราไปต่างประเทศ สามารถต่อรองราคาเองได้ ไม่ต้องขายต่อกับผู้ส่งออก

รัฐหนุนเทคโนโลยี-เงิน-ปัจจัยผลิต

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี เงินลงทุนและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ตามความจำเป็น โดยโรงงานยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน ควรจะมีขึ้นอย่างน้อย 1 โรงงาน 1 จังหวัด เมื่อผลผลิตยางขึ้นต้นมีจำนวนมาก มีความเป็นไปได้ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเปิดบริษัทร่วมทุนเพื่อทำหน้าที่ธุรกิจ ซื้อและจำหน่ายยางพารา ตามข้อเสนอของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประเทศไทย แต่ในกรณีนี้ กยท. ไม่ควรถือหุ้นเกิน 50 %

สำหรับมาตรการระยะสั้นที่ต้องเร่งช่วยกระตุ้นราคายางในประเทศให้สูงขึ้น กยท. จะใช้งบ 12,000 ล้านบาท รั้งซื้อยางจากเกษตรกร เพื่อนำมาขายต่อกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งขยายงบในสต็อกที่มีอยู่ 1.04 แสนตัน ให้แล้วเสร็จไม่ให้เป็นปัญหาการขาดราคายางตามที่กำลังอ้างกัน ซึ่งหน่วยงานราชการจำนวนมากที่สามารถใช้ยางเหล่านี้ได้แต่ที่ผ่านมามีการใช้เพียง 33,000 ตัน เท่านั้น

หลังจากนี้ 1 ปีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1 แสนตัน อย่าง

การซ่อมถนนทั้งหมด หากใช้ยางเป็นส่วนผสมของชั้นกลางการปรับปรุงถนน ที่ถนนสายรอง และถนนหมู่บ้านตามชนบท จะทำให้ง่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50,000 - 80,000 ตัน

นายลักษณ์ กล่าวว่า แนวทางทั้งหมดนี้ เกษตรกรจะเข้มแข็งขึ้น เป็นการแก้ปัญหามาตรการอย่างยั่งยืน ยางพาราจะไม่เป็นพืชการเมืองอีกต่อไป แต่จะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างเต็มตัว

ผลผลิตยางโลกขึ้น "จุดราคา"

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางแยกเป็นปัจจัยภายนอก คือ ปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการใช้ โดยปี 2554 มีความต้องการใช้ยางและการเก็งกำไรสูง ทำให้ราคายางพุ่งสูงมากที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายประเทศได้ขยายพื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นประมาณ 11.9 ล้านไร่ ปี 2559

พื้นที่ปลูกยางดังกล่าว เกือบเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดยเฉพาะประเทศผู้ปลูกยางรายใหม่ เช่น กัมพูชา ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 33.1% รองลงมา คือ อินเดีย ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 21% และเวียดนาม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 11.3 %

ส่วนปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อราคายางคือ ผลผลิตของยางพารา ข้อมูลการผลิตยางพาราปี 2558-2560 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อเปิดกรี๊ดจากปี 2558 จำนวน 18.81 ล้านไร่ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 20.63 ล้านไร่ หรือ 11.11% ทำให้ผลผลิตจากปี 2558 มีจำนวน 4.20 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 4.57 ล้านตัน หรือ 8.81 %

การใช้ยางพาราภายในประเทศ ในปี 2558 มีการใช้จำนวน 600,000 ตัน และการใช้ยางพาราในปี 2559 จำนวนเพียง 620,000 ตัน เมื่อเทียบสัดส่วนการใช้ยางพาราภายในประเทศกับจำนวนผลผลิตในปี 2558 คิดเป็นเพียง 14.28% เท่านั้น แต่ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการมาตรการส่งเสริมให้มีการนำยางพารามาใช้ภายในประเทศ แล้ว

ดีมานด์ยางโลกเพิ่มแค่ 2%

นายลักษณ์ กิดติวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคายางในปัจจุบันก็โลกร้อม (กก.) ละ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 'เกษตรกร' เล็งหนุนสวนยางผสมผสานร่งแปรรูปจังหวัด

วันที่ : อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 10685 หน้า : 1(กลาง), 4

50 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตที่ กก. ละ 60 บาท ทำให้เกษตรกรไม่สามารถอยู่ได้ ราคาขายที่ตกต่ำดังกล่าวเป็นผลมาจากผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะยางในพื้นที่ปลูกใหม่ อย่าง เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และแอฟริกา โดยเวียดนาม มีผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในขณะที่ความต้องการยางพาราในตลาดโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2% เท่านั้น นอกจากนี้ ยางพาราจัดอยู่ในสินค้า

อุปโภคบริโภค ราคาบางส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่รัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมได้ การส่งออกของไทยปัจจุบันผูกขาดในตลาดจีนเป็นหลัก ที่มีความต้องการสูงถึงปีละ 4.5 ล้านตัน ใกล้เคียงกับผลผลิตยางของไทย แต่เนื่องจากยางของไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น แม้คุณภาพจะดีกว่า แต่ใน 2 ปีที่ผ่านมาจีนผู้ซื้อรายใหญ่นั้นไปซื้อจากเวียดนาม และอินโดนีเซียมากขึ้น

คาดการณ์ราคาตกต่ำต่อเนื่องถึงปีหน้า

“แนวโน้มราคาขายที่ตกลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการสั่งซื้อเพราะคิดว่าราคาขายในระยะต่อไปจะปรับลดลงอีก เนื่องจากยางพารามีการกรีตทุกวัน ส่งผลต่อราคาที่เกษตรกรได้รับไม่ปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกันผู้ประกอบการจะกั๊กซื้อยางเมื่อราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับการส่งมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะเห็นได้ว่าระบบการซื้อขายต่างกับสินค้าเกษตรอื่น ไม่มีฤดูกาล ยิ่งพื้นที่กรีตเพิ่มขึ้น การเก็บสต็อกยังไม่จำเป็น”

นายหลักชัยกล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าว คาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงปี 2561

จีรัฐดำเนินมาตรการจริงจัง

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง รวดเร็วและต่อเนื่อง การใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นนี้จะต้องดำเนินการควบคู่กับไปการสนับสนุนการโค่นยางตามเป้าหมายปีละ 1 แสนต้นด้วย รวมทั้งหารือกับอินโดนีเซีย และมลายูเซีย ให้ช่วยดำเนินมาตรการหยุดกรีตยางในช่วงเวลาเดียวกันและปริมาณเท่ากันกับไทย จะเป็นการลดผลผลิตยางออกสู่ตลาด เพื่อกระตุ้นให้มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาขายมีการขยับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : เกษตรกรยากจนรายได้พุ่ง ปี61เงินสดเพิ่ม7หมื่นบ./ครัวเรือน

วันที่ : อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 9888 หน้า : 7(ล่างซ้าย)

เกษตรกรยากจนรายได้พุ่ง

ปี61เงินสดเพิ่ม7หมื่นบ./ครัวเรือน

เผยตัวเลขรายได้เกษตรกรไทยในรอบ 20 ปี พบความเหลื่อมล้ำน้อยลง รายได้เฉลี่ยกลุ่มที่มีความยากจนเพิ่มขึ้น ปี 2559/60 เงินสดคงเหลือครัวเรือนชนชั้นมาอยู่ที่ 66,100 บาท/ครัวเรือน ลดปี 2560/61 เพิ่มเป็น 71,443 บาท/ครัวเรือน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรปีเพาะปลูก 2559/60 ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร 160,932 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 2.34% จากปี 2559 ขณะที่รายได้เงินสดนอกการเกษตรต่อครัวเรือนชนชั้นมาอยู่ที่ 148,346 บาท เพิ่มขึ้น 3.60% จากปี 2559 รายได้นอกภาคการเกษตร เช่น เงินเดือน กำไรจากการค้าขาย การรับจ้าง ฯลฯ ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดทั้งปี 2560 รวม 309,278 บาท/ครัวเรือน

ส่วนรายจ่ายครัวเรือนมีเงินสดทางการเกษตร 101,957 บาท/ครัวเรือน ขยายตัว 1.52% จากปี 2559 นอกการเกษตร ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ลดลง 4.51% จากปี 2559 เหลือเพียง 141,221 บาท/ครัวเรือน จากค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคที่ลดลง 10.38%

เมื่อนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายแล้ว ส่งผลให้เงินสดคงเหลือครัวเรือนเกษตรกรก่อนชำระหนี้ ขยับมาขึ้นอยู่ที่ 66,100 บาท/ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น 25.41% ขณะที่หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรอยู่ที่ 123,454 บาท/ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียง 0.62% โดยหนี้สินส่วนใหญ่

ถูกใช้ไปในการหมุนเวียนเพื่อทำการผลิตทางการเกษตร

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรปีเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งประเมินและวิเคราะห์จากข้อมูลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คาดว่ารายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2.5% และครัวเรือนเกษตรกรจะมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้สูงถึง 71,443 บาท/ครัวเรือน

“ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในภาคเกษตรในช่วงปี 2539-2559 มีแนวโน้มลดลง ในรอบ 20 ปี รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรเพิ่มขึ้น กลุ่มที่มีความยากจนที่สุด ที่เมื่อปี 2539 มีรายได้คือปี 2,774 บาท/ปี/ครัวเรือน แต่ปี 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า หรือมีรายได้ 21,230 บาท/ครัวเรือน/ปี”

จากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด ส่งผลให้จำนวนคนจนในภาคเกษตรลดลงถึง 14.329 ล้านคน จากในปี 2539 ภาคเกษตรมีคนจนอยู่สูงถึง 19.443 ล้านคน หรือคิดเป็น 72% ของประชากรภาคเกษตร แต่ในปี 2559 ภาคเกษตรกลับมีจำนวนคนจนลดลงเหลือเพียง 5.114 ล้านคน หรือคิดเป็น 21.67% ของประชากรภาคเกษตรเท่านั้น

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า เศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการขยายตัว 0.5% สาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ปศุสัตว์ ประมง บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ขยายตัว 6.8, 2.0, 2.2, 4.7 และ 2.3 ตามลำดับ

'เกษตร-พณ.'ขับเคลื่อนศก.

เชื่อม'ผลิต-ตลาด'แก้สินค้าเกษตรตก

2 กระทรวง "เกษตรฯ-พาณิชย์" เดินหน้ามิติใหม่บูรณาการ แท็กทีมสร้างเสริมแข่งขันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ แบ่งทำงาน 2 ระดับ ทั้งในพื้นที่ และ ส่วนกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและพาณิชย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมมอบนโยบาย "มิติใหม่การบูรณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร" ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ที่กระทรวงพาณิชย์

เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ ไทยทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงเกษตรฯฝ่ายผลิต จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้หาตลาด จัดทำฐานข้อมูลสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการตลาด การบริหารคลังสินค้า เตรียมมาตรการลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า คู่แข่งรองรับสินค้าทางปัญญา และการเชื่อมโยงธุรกิจ

เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรเศรษฐกิจสำคัญอย่างครบวงจร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยาง และปาล์มน้ำมัน

ซึ่งจะแบ่งการบูรณาการการทำงานใน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ และระดับ ส่วนกลาง

ระดับพื้นที่จะดำเนินการ 1.จัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (Big data) ระดับจังหวัดและภูมิภาค ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน อุปสงค์ และ อุปทาน ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และความต้องการของตลาดท้องถิ่น 2.เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาเกษตรกรสนับสนุนการทำเกษตรในลักษณะ Contract Farming คู่ Business Matching เน้นส่งเสริมแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในระดับชุมชน ท้องถิ่น

3.การสร้างองค์ความรู้ การรับรู้ร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน 4.สร้างเรื่องราว (Story) ของสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาดในแต่ละจังหวัด โดยเกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด โดยร่วมกันหาสินค้าเด่นประจำท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงทั้งระบบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ขณะที่ระดับส่วนกลาง ต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (Big data) ตั้งแต่ระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน อุปสงค์ และ อุปทาน ตั้งแต่การผลิต โดยเฉพาะการพยากรณ์ผลผลิต การแปรรูป ในแง่ของความต้องการตลาด กำลังการผลิต และการตลาดเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

'กฤษฎา'เตือนเจ้อ้างชื่อขอโครงการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ถึงปลัดกระทรวงและอธิบดีและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัด อาทิ 1.ผมและผู้บริหาร กษ.จะออกไปเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งเขตและภาคด้วย โดยการประชุมจะแบ่งเป็นภาครวม 6 ภาค 76 จังหวัดเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ที่ส่วนกลางได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่นำไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องการพบกับเพื่อนข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ด้วย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค 2.การประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ขอให้ปลัด กษ.และอธิบดีที่เกี่ยวข้องได้ปรับโครงสร้างการทำงานในจังหวัดต่างๆ โดยให้เกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานประจำจังหวัด มีส่วนราชการ กษ.ทุกหน่วยทุกสังกัดเป็นกรรมการเพื่อร่วมกันปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง 3.เมื่อ 23 ธันวาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงและกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้จัดประชุมเพื่อให้ ขรก.ทั้ง 2 กระทรวง มีความคุ้นเคยกันและรู้วิธีการประสานงานในการปฏิบัติงานกันอย่างใกล้ชิด โดยตนขอทำความเข้าใจว่าแม้ กษ.ไม่ใช่กระทรวงที่มีภารกิจด้านค้าขาย แต่มีภารกิจในการวางแผนการผลิตพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นการวางแผนหรือจะแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตาม เราจะต้องทราบก่อนว่าสินค้าเกษตรแต่ละประเภทหรือชนิดใดที่ตลาดต้องการหรือต้องสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าอย่างไร

นายกฤษฎากล่าวด้วยว่า ได้เรียนแจ้งปลัดและในส่วนกลางว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ต้องนำกระเช้าหรือสิ่งของขวัญต่างๆ มาอวยพรหรือสวัสดีปีใหม่แต่อย่างใด และในช่วงนี้ถ้ามีบุคคลใดหรือใครก็ตามออกไปพบโดยแอบอ้างชื่อตนให้มาของงานโครงการต่างๆ นั้น ยืนยันว่าไม่เคยส่งใครไปทั้งสิ้น หากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายก็ขอให้แจ้งความดำเนินคดีได้ที่ทันทีครับ

• **ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน**
สร้างโอกาสให้ลูกหลานไทย...

16

ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างโอกาสให้ลูกหลานไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “โอกาสประเทศไทย ปี 2018” ในงาน Dinner Talk ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจร่วมกับ “สปริงกรุป” ที่พาราگون ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อค่ำวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องทางการเมืองที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไว้อย่างน่าสนใจ

เลือกตั้งโอกาสของทุกคน

“โอกาสประเทศไทย สิ่งสำคัญมาก คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะทำงานได้ดีมากแค่ไหน เศรษฐกิจจะดีอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าการเมืองไม่ดี ประเทศชาติก็ไม่มีทางดี เหมือนรถไฟ ถ้าหัวขบวนไม่เข้มแข็ง ไม่เก่งพอ ไม่ซื้อสตั๊ดพอ ห้ายขบวนก็ไปไม่รอด ต่อให้โอกาสเปิดขึ้นมา

เมื่อรู้แล้วว่า เราจะมีการเลือกตั้งแน่นอน ไม่ปลายปีหน้าก็ต้นปี 2562 จึงเป็นโอกาสสำคัญ ของทุกคน พรรคการเมืองจะยืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้ว ต้องใช้เวลานี้พัฒนาตัวเอง คิดนโยบายและรวบรวมคนดีๆ นำเสน่อออกมา เมื่อมีนโยบายที่ดี มีคนเก่ง มีคนดีอยู่ในนั้น มีหรือประชาชนจะไม่เลือก



△ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ท่านนายกฯพูดแล้วว่า ท่านอยากให้เห็นพรรคมากขึ้น ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกัน ยิ่งมากพรรคก็ยิ่งดี พรรคไหนทำเพื่อประชาชนไม่ได้ก็หมดไป พรรคเก่าจะได้พัฒนา ไม่ใช่เขาไม่ดี แต่เขาต้องพยายามพัฒนาเพื่อสู้กันในวันข้างหน้า และพรรคใหม่ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ควรจะเป็นพรรคที่คนอายุ 60-70 คน จะเป็นพรรคของคนที่มีอายุ 30-50 ปี เพราะมันคือ อนาคตของเขา หากบอกว่าการเมืองผมไม่

เกี่ยว ใครอยากจะเป็นก็เป็นไป แต่ทำไม่ดีผมก็ตำ อันนี้ไม่ใช่การเมืองที่ดี ถ้าคิดว่าเราจะอยู่กับระบบประชาธิปไตย

ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

พรรคการเมือง คือ ตัวสำคัญ เราต้องทำให้พรรคการเมือง แข็งแรงและมีคนเก่งอยู่เยอะๆ มีนโยบายที่ดีแล้วสู้กันในระบบ ถ้ามีแต่เปลือกแล้วไม่ใช่พรรคการเมือง มีเพียงแค่นี้ไปใช้อำนาจในการบริหาร นี่คือ ตัวทำลาย

ประเทศ ถ้าไม่พัฒนา ไม่ปฏิรูป ดังนั้น นี่จึงเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราต้องบอกต๋อๆ ไปว่า คนรุ่นหลังต้องยื่นขึ้นมา ขอบใครก็เลือกมา หรือตัวเองจะลงมาเพราะเราเลือกแล้วว่า เรามีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่าเสียเวลากับการบอกว่า ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราเสียเวลามากแล้ววันนี้การแข่งขันระหว่างประเทศสูงมาก เหล่านี้คือ สิ่งที่ยากจะฝากไว้ และต้องร่วมแรง

ร่วมใจกัน

เรารู้แล้วว่า ปีหน้าเรือบิน
ลำนี้จะ Take Off แต่ถ้าผู้โดยสาร
ยังขัดแย้งคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็
ไม่เอา ก็ปต้นก็เอาเครื่องบินขึ้นไม่
ได้ วนอยู่ในการบิน วนไปวนมา
วนเป็นสิบปี พอถึงเวลาอยากจะบิน
ลมฟ้าอากาศเปลี่ยน บินไม่ได้

วันนี้เป็นโอกาส ไม่ใช่
โอกาสของเราจะบอกให้ แต่
มันเป็นโอกาสในการสร้างโอกาส
ให้กับลูกหลานของพวกคุณ อัน
นี้สำคัญที่สุด ถ้าไม่ทำตอนนี้ ผม
ถามท่านจริงๆ เกอะ ประเทศไทย
มีความหวังหรือเปล่า

อย่ารังเกียจทหาร-ตส.

ฉะนั้น เราต้องเปิดใจกัน
เป็นมิตรสหายกัน สื่อความกัน
สื่อสารมวลชนก็ต้องสื่อความ
ให้เข้าใจ ไม่ใช่มีแต่ข่าวโกหก
หลอกลวง (Fake news) ข่าว
บิดเบือนแบบนี้ใช้ไม่ได้ เพราะนี่
เป็นประเทศของเราเอง เราต้อง
สามัคคีกันก่อน หากเป็นเช่นนั้น
แล้วประเทศ ไทยจะมีความหวัง
ผมเชื่อเช่นนั้น

และใครจะเป็นผู้นำก็แล้ว
แต่ อย่าไปรังเกียจว่า เขาเป็น
ตำรวจ เป็นทหาร เป็นนายความ
เป็นอาจารย์ ทุกคนมีสิทธินำประเทศ
นี้ได้ทั้งสิ้น ถ้าเขาเป็นคนดี และ
เขาทำงานได้ดีพอ ไม่มีการผูกขาด
ว่านักการเมืองนั้นจะต้องเป็นใคร

แจงสสพคุณกับเศรษฐกิจ

ผมเข้ามาตั้งแต่สมัยพรรค
ไทยรักไทย ด้วยความหวังว่า คน
รุ่นใหม่จะเข้ามาแต่ผ่านมากกว่า
10 ปี น้อยมากที่เข้ามา แต่วันนี้
ผมยังมีปีหน้า ผมมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์
ตันติวรรณ) เป็น Banker of the
Year ซึ่งเป็นเพื่อนของผมเอง
ซื่อสัตย์ ไม่เคยโกง ผมมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายอุตตม สาวนายน) เป็นมือ

ให้ผม ทำเรื่องระหว่างประเทศ
ให้ผมมา 6 ปีเต็ม ผมมี นาย
สุวิทย์ (เมชินทรีย์) ซึ่งเป็นลูก
ศิษย์ของผมเอง สะอาด ตั้งใจทำงาน
ความคิดก้าวไกล ผมมี นาย
กอบศักดิ์ (ภูตระกูล) จบจาก MIT
ยิ้มตัวมาเพราะคนของเรามีน้อย

ผมมีรัฐมนตรีว่าการกระ
ทรวงพลังงาน (นายศิริ จิระพงษ์
พันธ์) ที่รู้เรื่องพลังงานดีมาก
ผมมีทีมเกษตร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายกฤษฎา บุญราช) อดีตปลัด
มหาดไทยเข้ามาเพื่อแก้ไขความ
ยากจนซึ่งไม่ได้อยู่ที่สินค้าแต่อยู่
ที่พื้นที่ทั้งหมด ผมมีคุณลักษณะ
(วจนานวัช) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ ที่รู้เรื่องเกษตร
ดี มีอาจารย์วิวัฒน์ (ศัลยกำธร)
ที่รู้เรื่องศาสตร์พระราชา และม
ีความตั้งใจทำ ผมมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายอาคม
เดิมพิทยาไพสิฐ) ที่มีความซื่อสัตย์
เป็นข้าราชการ รวมถึงมีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวง (นายไพรินทร์
ชูโชติถาวร) ซึ่งถือเป็นมือหนึ่ง
คนหนึ่ง

แก้แล้วเกลี้ยงหลาน

ผมถามท่าน พลิกไฟล์ชื่อ
รวม.ทั้งหมด 15 ปีย้อนหลังเคย
มีแบบนี้ไหม? ดังนั้น แทนที่จะ
ว่าเขา ผมว่าทุกคนต้องให้กำลังใจ
เขา เขามีเวลา 1 ปีทำงานเต็ม
ที่ ผมอยากให้พวกเราให้กำลังใจ
เขา หมดเวลาเมื่อไร ก็แล้วแต่
พวกเขาว่า จะทำงานทางการเมืองต่อ หรือ ไม่ทำ

สำคัญว่าเมื่อเรามีหัวหน้า
ที่อาสา มา ทุกคนต้องช่วยเขา
ประเทศจะเดินได้ไม่ใช่แค่ 34 คน
มันต้องทั้งประเทศ นี่ละ คือ
การเมือง นี่ละคือ ประชาธิปไตย

วันนี้มีข่าวลือผมเยอะว่า
จะไปนั่งที่ไหน ท่านอย่าซีเรียส ผม
แก้แล้ว ขอเกลี้ยงหลานเถอะ” ■

เบรกโรงไฟฟ้าเทพา-กระบี่ ศิริสังทับบตวน

ให้กฟผ.หาที่ตั้ง-ไร้คนต้าน 3ปท.จับมือลดส่งออก ขน'จักรกล'ลุยรฟ.ไทย-จีน

'ไทย-มาเลย์-อินโดฯ'ตกลงร่วมลดการส่งออก
ยาง 3.5 แสนตัน แก้ปัญหาราคาตกต่ำ 'ศิริ'ปรับ
แผนสร้างโรงไฟฟ้าภาคใต้ ล้าง กฟผ.สำรวจใหม่
หมด ทั้งขนาด-พื้นที่เหมาะสม-ปชช.ไม่ค้าน ชะลอ
โครงการ'เทพา-กระบี่' (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

โรงไฟฟ้า

'ศิริ'ชะลอไฟฟ้าถ่านหินใต้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการไฟฟ้าในภาคใต้ว่า ได้สั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปพิจารณาแผนการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ใหม่ ให้มีความชัดเจนว่าควรจะมีขนาดกำลังผลิตเท่าไร และควรตั้งอยู่สถานที่ใดจึงจะเหมาะสมและประชาชนให้การยอมรับ ส่วนจะเป็นเชื้อเพลิงใดค่อยมาพิจารณาอีกครั้ง ดังนั้นแนวทางการเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินเทพา จ.สงขลา 2,200 เมกะวัตต์ และกระบี่ 800 เมกะวัตต์ จะรอความชัดเจนจากแผน กฟผ.ก่อน โดยจะต้องมีความชัดเจนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่ง

จะเป็นช่วงที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี 20 ปี) ฉบับใหม่เสร็จพอดี

"เมื่อ กฟผ.มีคำตอบเรื่องขนาดและที่ตั้งกระทรวงจะดูว่าควรเป็นเชื้อเพลิงประเภทใดและจะบรรจุอยู่ในพีดีพีฉบับใหม่ ซึ่งจะเสร็จวันที่ 31 มีนาคมนี้ ขณะเดียวกันในส่วนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนก็จะพิจารณาด้วยว่าจะเดินไปทิศทางใดเพื่อไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟของประเทศ เพราะปัจจุบันในแผนพีดีพีฉบับเก่าที่ใช้อยู่ ค่าไฟช่วงปลายแผนพีดีพีคือปี 2579 มีราคาเกิน 5 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบัน 3.60-3.80 บาทต่อหน่วย ส่วนตัวผมมองว่าแพงเกินไปอยากให้ถูกลงกว่านี้ ดังนั้นต้องดูว่าพีดีพีจะกำหนดเชื้อเพลิงที่ทำให้ค่าไฟถูกลงได้หรือไม่" นายศิริกล่าว

ย้ำ2แหล่งก๊าซรักษาระดับผลิต

นายศิริกล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช ว่า หลังการประชุมแผนปฏิบัติการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ได้ทบทวนหลักการและเงื่อนไขขององค์ประกอบที่สำคัญของการประมูลและได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าปัจจุบันไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติวันละ 4,700 ล้านลูกบาศก์ (ลบ.) ฟุตต่อวัน จำนวนนี้ผลิตจาก 2 แหล่งคิดเป็น 2,100 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน ซึ่งจำนวนนี้มีความจำเป็นที่ไทยต้องรักษาระดับการผลิตดังกล่าว โดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้รักษาระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำจาก 2 แหล่ง ในชวงเวลาก่อนและหลังสิ้นอายุสัมปทานในปี 2565/66 ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงแยกก๊าซ เป็นเงื่อนไขหลักของการประมูล เบื้องต้นได้กำหนดไว้ประมาณ 1,500 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน

"ร่างขอบเขตการประมูลหรือที่ไออาร์ จะกำหนดให้ราคาก๊าซธรรมชาติปัจจุบันเป็นราคาฐาน ซึ่งผู้ประมูลสามารถแข่งขันในระดับราคาต่างๆ เพื่อให้คุ้มการลงทุนผลิตในระดับ 1,500 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน ส่วนสัญญาการเปิดประมูลทั้ง 2 แหล่งจะรวมเป็นฉบับเดียวหรือแยกเป็น 2 ฉบับก็ได้" นายศิริกล่าว

นายกริชญ์ ภู่อิศจิยกุล ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.4% โดยช่วงเวลาที่พิกคือตอนค่ำวันเสาร์ แสดงว่าการใช้ไฟฟ้าภาคใต้มาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก สอดคล้องกับสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่แบ่งเป็นท่องเที่ยวและพาณิชย์ 36% บ้าน 32% โรงงาน 27% และอื่นๆ 5% ขณะที่ปัจจุบันกำลังผลิตไฟฟ้าจริงในพื้นที่อยู่ที่ 2,624 เมกะวัตต์ มาจากโรงไฟฟ้าหลัก 2,024 เมกะวัตต์ พลังงานทดแทน ประกอบด้วย เขื่อน ชีวมวล ลม 140 เมกะวัตต์ และส่งจากภาคกลาง 460 เมกะวัตต์ ดังนั้นภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้ามาเสริมระบบ

เพราะปริมาณผลิตดังกล่าวจะไม่เพียงพอ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

'กนง.-สนส.' หวั่นหนี้เสียเพิ่ม

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนต่อ เนื่องส่งผลให้ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ยังคงลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีลดลงในบางภาคธุรกิจ ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีชีพพลาย (อุปทาน) คงค้างของอาคารชุดในบางทำเล และมีแนวโน้มที่ชีพพลายของพื้นที่อาคารสำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นจากโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (มิกซ์ยูส) ในอนาคต

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับการก่อหนี้ของครัวเรือนโดยรวมมีแนวโน้มชะลอลงบ้าง แต่ภาคครัวเรือนยังมีความเปราะบางจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายได้และสินทรัพย์ทางการเงินของภาคครัวเรือน ธปท. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ รวมถึงผลักดันจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลินิกแก้หนี้) เพื่อป้องกันมิให้หนี้ภาคครัวเรือนกลายเป็นปัญหาที่จะกระทบกับเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว

นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนสูง

รายงานข่าวระบุว่า พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (เสิร์ชฟอรีลด์) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำและนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่ควร ส่วนหนึ่งสะท้อนจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (เอฟไอเอฟ) ซึ่งแม้ว่าการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ดี (อินเวสเมนต์เกรด) แต่กระจุกตัวสูง

ในบางประเทศ ขณะที่การผัดผ่อนชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้บางรายในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ภาคธุรกิจชะลอการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ โดยเฉพาะตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงและมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น ในส่วนนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของตัวกลางเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนให้มีการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

สหกรณ์ลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่ม

ทั้งนี้ พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากจะชะลอตัวลงบ้างแต่ยังอยู่ในระดับสูง และสหกรณ์ออมทรัพย์นำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นในช่วงที่เงินรับฝากขยายตัวสูงกว่าเงินให้กู้ยืม โดยที่ประชุมเห็นว่าแม้หน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ไปแล้วส่วนหนึ่ง การเร่งยกระดับกรอบกฎหมายและกระบวนการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เท่าทันกับความเสี่ยง เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลที่ดี และสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานของสหกรณ์

การเงินยังเสี่ยงจากภาวะต่างๆ

รายงานข่าวระบุว่า ระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจประกันภัยมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง เสถียรภาพด้านต่างประเทศมีความเข้มแข็งสะท้อนจากฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง หนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำ และดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบการเงินไทยสามารถรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ต่าง

ประเทศที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปได้

"ในระยะต่อไป ระบบการเงินไทยยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของจีน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ทั่วถึง ที่ประชุมจึงเห็นว่าต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุดที่อาจจะสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงิน โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้ของภาคเอสเอ็มอีและภาคครัวเรือนรายได้น้อย ภาวะอุปทานคงค้างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางพื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมเสิร์ชฟอรีลด์ที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่การประเมิน

ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่ควรในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่ควรที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะระดมทุนและการลงทุนของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทั้ง ธปท. ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันประเมิน และติดตามความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงและบังคับใช้กฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ" รายงานข่าวระบุ

เกษตรฯ-พณ.ร่วมบูรณาการ

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ร่วมกับนายภูษิต ภูษิตราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารทั้ง 2 กระทรวงพร้อมมอบนโยบาย "มิติใหม่การบูรณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร" ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรสำคัญของไทย ว่า เป็นการประชุมแบบบูรณาการเต็มรูปแบบครั้งแรกของทั้ง 2 กระทรวงตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับภูมิภาค ลงสู่เศรษฐกิจฐานราก มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกันครั้งนี้ถึง 500 คน จากเดิม

อาจจะเคยบูรณาการกันอยู่ แต่ครั้งนี้ร่วมมือกันทุกระดับหลายมิติ โดยงานระยะแรก จะร่วมกันจัดทำบิดาต้าของทั้ง 2 กระทรวงเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน วางแผนการผลิตโดยใช้การตลาดเป็นตัวนำ ผนวกเรื่องการผลิตที่กระทรวงเกษตรฯดูแลอยู่แล้ว และการตลาดซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่แล้ว จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วจำนวนมาก ให้เชื่อมกัน และส่งต่อข้อมูลถึงเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสต็อก การแปรรูป และการตลาด เพื่อนำภาคการเกษตรของไทยก้าวสู่ความเป็นภาคการเกษตรสมัยใหม่ชั้นนำของโลก สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สร้างอาชีพ และกระจายโอกาสให้แก่เกษตรกรไทยในทุกมิติ

พณ.-เกษตรจับมือดูแลสินค้า

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ได้มีการเชื่อมการทำงานทุกระดับของทั้ง 2 กระทรวงอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรเศรษฐกิจสำคัญอย่างครบวงจร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยาง และปาล์มน้ำมัน ทั้งพาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เกิดการบูรณาการการทำงานแก้ปัญหาให้ลงสู่ระดับภูมิภาคและพื้นที่ “ส่วนการวัดผลอย่างไรนั้น จะต้องทำเป็นรายสินค้าเกษตร เพื่อให้ราคามีเสถียรภาพเหมาะสมกับกลไกตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรสะท้อนกลไกตลาดที่แท้จริง ราคาดีขึ้น ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายสนธิรัตน์

ชู‘แก้มลิง’ร่งฟ้าประชารัฐ

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะใช้ร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นกลไกและเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งเป็นช่องทางสื่อสารกับเกษตรกร และกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน คล้ายเป็นแก้มลิงรับสินค้าเกษตรพอรู้ว่าผลผลิตแต่ละพื้นที่เป็นเท่าไรก็เชื่อมไปร้านธงฟ้าแต่ละแห่ง ปัจจุบันมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแล้วประมาณ 20,000 แห่ง ขณะนี้ได้ส่งเรื่องถึงกระทรวงการคลังแล้วเพื่อขอพิจารณาให้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ในร้านโชห่วยเพิ่มอีก 20,000 แห่ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป เพื่อขอใช้งบประมาณกลางผลักดันโครงการประมาณ 200 ล้านบาท รวมจะมีร้านค้าชุมชนและโช

ห่วยเป็นเครือข่ายรวม 40,000 แห่ง

นายสนธิรัตน์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะร่วมผลักดันเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร จากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เช่น ข้าว และผลไม้อย่างทุเรียน ในส่วนกระทรวงพาณิชย์สามารถช่วยพัฒนาหีบห่อ ตราสินค้า และช่องทางขาย ขณะเดียวกันจะร่วมกันส่งเสริมสร้างเรื่องราวสินค้า (สตอรี่) นำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงสู่การตลาดทั้งระบบดั้งเดิมและการค้าออนไลน์ และเน้นภาคการผลิตสินค้าสู่ภาคบริการมาก เช่น เชื่อมโยงภาคเกษตรสู่การท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบสินค้าเกษตรสำคัญเป็นรายสินค้า (มิสเตอร์สินค้าเกษตร) ทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างทีมงานที่มีความเป็นเอกภาพและไร้รอยต่อ

สั่งจว.รายงานภาวะสินค้าเกษตร

นายกฤษฎีกากล่าวว่า การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันครั้งนี้อยากให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้วางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ด้านการตลาดทั้ง 2 กระทรวงเมื่อเชื่อมข้อมูลกันก็จะเห็นตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ในเรื่องตลาดเมื่อมีผลผลิตออกมาแล้ว กระทรวงพาณิชย์ว่าจะติดต่อขายให้เอกชนอย่างไร และเวลาไปเสนอขายต่างประเทศก็จะรู้ถึงเรื่องราวต้นทางผลิต ส่วนกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้แนะนำว่าเกษตรกรปลูกพืชอะไร ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นใจว่ามีตลาดรองรับแน่นอน

นายกฤษฎีกากล่าวว่า ในเรื่องการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงเกษตรฯมีหนังสือสั่งการลงไปในเกษตรจังหวัด ขอให้มีการรายงานภาวะการเกษตรและการค้าเป็นประจำ เพื่อเป็นโอกาสในการสื่อสารและหารือการรับมือล่วงหน้าร่วมกับมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ

ประสานเอกชน-พัฒนาจัดเก็บ

นายกฤษฎีกากล่าวอีกว่า ให้เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาเกษตรกร สนับสนุนการทำเกษตรในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) สู่การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) นอกจากนี้ทั้ง 2 กระทรวงจะร่วมกันพัฒนาการค้าขององค์กร

เกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง ให้เป็นแกนเชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาด รวมถึงพัฒนาระบบจัดเก็บสินค้าเกษตรชุมชน เช่น ยุงฉางหมู่บ้าน ห้องเย็นชุมชน โรงบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นลักษณะแก้มลิงจิว ซึ่งช่วยชะลอการขาย รักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ และร่วมมือเดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ รวมถึงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจากชุมชน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยที่ต้องการยกระดับคุณภาพสู่สากล

กฤษฎีกาสั่งจวท.สำรวจสต็อกยาง

นายกฤษฎีกากล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรระยะเร่งด่วนอย่างยางพารา ขณะนี้ได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปสำรวจและทำข้อมูลสต็อกยางที่มีอยู่ออกมาให้ชัดเจน ทั้งในแง่ปริมาณว่ามีเท่าไร สต็อกยางที่มีอยู่อยู่ในรูปแบบใดบ้าง โดยขอให้ส่งข้อมูลภายใน 7 วันนับจากนี้ เพราะปัจจุบันข้อมูลยังไม่ชัดเจนว่าสต็อกยางที่มี 1 แสนตันเศษๆ ตรงค่าฯ มีเท่าไร และเพื่อให้เห็นสต็อกที่ไทยมีอยู่ พิจารณาให้เห็นความคุ้มค่าและชีพพลายของโลกด้วย ขณะเดียวกันกำลังศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงของราคายางพาราตกต่ำในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เพราะปัจจุบันแม้ชีพพลายยางออกสู่ตลาดน้อยลง แต่ราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้ากลับไม่เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีการกำหนดให้ยางเป็นสินค้าควบคุมนั้น เบื้องต้นมองไม่กระทบภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องนี้โดยตรงในการศึกษาความเป็นไปได้

3ปท.ลดส่งออกยางแก้ตกต่ำ

นายลักษณะ วิจนาวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ประชุมสภาไตรภาคี ยางระหว่างประเทศของ 3 ประเทศสมาชิก คือ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้ตกลงประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทำมาตรการควบคุมการส่งออกยาง หรือ Agrited Export Tonnage System (AETS) เพื่อแก้ไขปัญหา ยางพาราตกต่ำ จะลดการส่งออกยางพาราของทั้ง 3 ประเทศลงออกสู่ตลาดโลก ในปริมาณรวม 3.5 แสนตัน ในระยะ 3 เดือนแรก

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8**โรงไฟฟ้า**

(มกราคม-มีนาคม) 2561 เพื่อส่งสัญญาณไปยังประเทศผู้ซื้ออย่างว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 3 ราย ที่มีสัดส่วนส่งออกสูงถึง 70% ของการส่งออกทั้งหมด กำลังจะลดกำลังการผลิตบางส่วน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนี้สัดส่วนการจะลดส่งออกอย่างนั้นจัดสรรตามสัดส่วนการส่งออกแต่ละประเทศ โดยเบื้องต้นไทยจะลดการส่งออกประมาณ 230,000 ตัน อินโดนีเซีย 95,000 ตัน และมาเลเซีย 20,000 ตัน โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งออกอย่าง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งออก และหลังจากนั้นจะเรียกประชุมผู้ส่งออก เพื่อให้ลดการส่งออกอย่าง ตามที่คณะกรรมการควบคุมการส่งออกอย่างกำหนด ขณะที่บางในสต็อกของ กยท. ก็ให้ชะลอการระบายออกไปไม่มีกำหนดก่อน

ปช.เอ็กบอร์ด28ธ.ค.แก้ราคาไข่ตั้ง

นายลักษณ์กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ลดลง จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กบอร์ด) ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมหารือ

พณ.ศึกษาขยายเป็นสินค้าควบคุม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการศึกษาคำขอเป็นไปในการจัดวางพาราเป็นสินค้าควบคุม ว่า อยู่ระหว่างศึกษาถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ของรอบด้าน เพิ่งเริ่มต้นศึกษาผลจึงยังไม่ออกมา หากจะนำสู่การเป็นสินค้าควบคุมเมื่อศึกษาแล้วเสร็จจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาและเสนอต่อ ครม.ต่อไป ตามหลักการคำว่าสินค้าควบคุม เป็นการประกาศให้เป็นสินค้านำเข้าควบคุม เพื่อที่หากมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการอะไรจะสามารถใช้มาตรการได้ทันที การเป็นสินค้าควบคุมไม่ใช่ประกาศแล้วไปควบคุมเลย แต่เป็นการจับตาดูและให้ความสำคัญ

หนี้ครัวเรือนเพิ่มเหตุรายจ่ายเพิ่ม

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รายจ่ายครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมองว่าไม่เป็นปัญหาเพราะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอตัวมาโดยตลอด เมื่อค่าครองชีพเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายไม่เพิ่ม หนี้ครัวเรือนก็ย่อมเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งในส่วนนี้มองว่ารัฐบาลอาจจะไปช่วยลดหนี้ให้ไม่ได้ แต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคือ ต้องทำให้มีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพราะเศรษฐกิจภาพรวมที่โตนั้นโตมาจากการส่งออก การท่องเที่ยวและบริษัทขนาดใหญ่

แนะเพิ่มสภาพคล่อง-ค่าแรง

นายเกียรติอนันต์กล่าวว่า ทั้งนี้ มองว่ารัฐบาลควรจะช่วยเอสเอ็มอีด้วย เช่น การเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มค่าแรงให้กับคนงาน แต่มองว่าไม่ควรขึ้นในอัตราก้าวกระโดดจากที่เครือข่ายแรงงานเสนอให้มีการขึ้นค่าแรงขึ้นเป็น 360 บาทต่อวันนั้นมองว่าสูงเกินไป เพราะขึ้นถึง 20% จะส่งผลต่อค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อ หากรัฐบาลจะให้ขึ้นในระดับดังกล่าวควรที่จะขึ้นในอัตราขั้นบันไดมากกว่า เช่น ขึ้นค่าแรง 3 ปี โดยแบ่งเป็นขึ้นครั้งละ 5% 8% และ 12% ตามลำดับ หรือขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะมองว่าหากขึ้นรวดเดียวโครงสร้างของเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดเติบโตไม่เท่ากันจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจระงับตัวแต่เมืองใหญ่ๆ เพราะผู้ประกอบการเองก็ต้องการที่จะลดต้นทุน

ชี้ศก.มหภาคโตและฐานรากไม่โต

นายพลู เดชเชรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติที่เปิดเผยรายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือน ยิ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจที่โตขึ้นเป็นการเติบโตเฉพาะเศรษฐกิจมหภาคและเติบโตเฉพาะบางเซ็กเตอร์ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งรัฐบาลเองก็รับรู้และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกได้ว่าเศรษฐกิจดีตามไปด้วย บรรยากาศการใช้จ่ายใช้สอยไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องหนี้ครัวเรือนที่อยู่ประมาณ 1.7 แสนบาทต่อครัวเรือนนอกจากเกิดจากภาวะเศรษฐกิจแล้ว ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคนไทยคุ้นเคยกับการกู้หนี้ยืมสิน

เครื่องจักรพร้อมสร้างรฟ.ไทย-จีน

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เป็นประธานในพิธีก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ที่มอหลักหินรัชกาลที่ 5 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้ทยอยนำเครื่องจักรกล เช่น รถบรรทุก รถแบ็กโฮ รถขุดเจาะ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ลงพื้นที่บริเวณมอหลักหินรัชกาลที่ 5 แล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ทั้งนี้ ระยะทางก่อสร้างเฟสแรก 3.5 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ ไม่ต้องเวนคืน รัฐบาลจึงเร่งก่อสร้างให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยปรับแผนใหม่ด้วยการว่าจ้างกรมทางหลวง เป็นผู้ดำเนินการถมคันดินสูง 4 เมตร กว้าง 12 เมตร เป็นการถมคันดินขึ้นให้สูง เพื่อให้โครงการได้เริ่มต้นในเชิงสัญลักษณ์ภายในปีนี้ ถ้าหากให้การรถไฟฯ เปิดประมูลอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือน

ชาวบ้านหวั่นตัดขาดหมู่บ้าน

นายสุภตย์ ศรีลิ่งษ์ กำนัน ต.กลางดง อ.ปากช่อง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ที่เริ่มจากสถานีกลางดง-หมู่บ้านปางอโศก นั้นแม้จะเป็นสร้างความเจริญและความรวดเร็วในการเดินทางแก่ประชาชน แต่ที่ผ่านมานั้นและผู้นำชุมชนรวมถึงราษฎรในพื้นที่ยังไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาทำประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ 2 ตำบล คือ ต.พญาเย็น และต.กลางดง ประมาณ 12 หมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ 2 ฟากฝั่งของทางรถไฟ หากมีการก่อสร้างและมีการปิดกั้น จะทำให้ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านถูกตัดขาด ประชาชนจะเดือดร้อน ซึ่งชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจง เพื่อให้ชาวบ้านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ไอ้เข้ไทยโกอินเตอร์ หนุนเลี้ยงขยายตปท.

กรมประมงเล็งดันจระเข้ไทยสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าสูงถึง 3.8 พันล้านบาทต่อปี แปรรูปส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้ง กระเป๋า รองเท้า **◆ อ่านต่อหน้า 8**

ไอ้เข้ไทย

□ ต่อจากหน้า 1

เข้มซัด และเลือดเป็นยาบำรุง นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นำมหัสจรรย์เพราะทุกส่วนของจระเข้ใช้ประโยชน์ได้ คนไทยเลี้ยงกันมากสำรวจล่าสุดปี 59 ถึง 1,355,000 ตัว

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวในพิธีเปิดงาน “จระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก” โดยมี นายลักษณะ วัฒนาวชิร รณช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานว่า ประเทศไทยเลี้ยงจระเข้มากถึง 1,355,000 ตัว สร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 3.8 พันล้านบาท ในอนาคตสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมจระเข้ไทย อาทิ กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด และเลือดซึ่งเป็นยาบำรุงก้าวสู่ตลาดโลกได้ โดยกรมประมงมุ่งหวังที่จะผลักดันให้การเพาะเลี้ยงจระเข้เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดสายการผลิต ให้เติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทุกภาคส่วน จะได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการผลักดันให้อุตสาหกรรมจระเข้ของไทยให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลก

“จากข้อมูลการสำรวจของกรมประมงเมื่อปี 59 พบมีการเพาะเลี้ยงจระเข้กันเป็นจำนวนมากทั้งเลี้ยงเพื่อการค้า จัดแสดง หรือเป็นสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งเป็นจระเข้บ้านจัดประมาณ 1,199,000 ตัว จระเข้บ้านเต็มประมาณ 156,000 ตัว รวมแล้วประมาณ 1,355,000 ตัว จากฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงกว่า 1,200 ราย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.8 พันล้านบาทต่อปี และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” นายอดิศร กล่าว

นายอดิศร กล่าวว่า จระเข้เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นจระเข้บ้านจัด เนื่องจากเพาะพันธุ์ได้ง่ายเลี้ยงง่ายในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ ความต้านทานโรคสูง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าต่อตัวสูง เนื่องจากทุกส่วนของร่างกายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยเนื้อใช้สำหรับการบริโภค เลือดใช้สกัดทำยารักษาโรค ส่วนหนัง เขี้ยว เล็บ สามารถสร้างมูลค่าโดยผลิตเป็นเครื่องหนัง เครื่องประดับชนิดต่าง ๆ และ

เครื่องในยังสามารถนำกลับไปผสมกับอาหารเพื่อเลี้ยงจระเข้ได้อีก จึงไม่มีเศษสิ่งเหลือทิ้งไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จระเข้จำหน่ายได้ทั้งแบบมีชีวิตเพื่อนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ หรือชำแหละขายเป็นอาหาร

นายอดิศร กล่าวอีกว่า การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกชนิดถูกกำหนดให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยจระเข้ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายมุ่งเน้นการควบคุมและการคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีบทบัญญัติ ในการควบคุมการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การค้า การเคลื่อนย้าย กิจการสวนสัตว์สาธารณะรวมถึงการนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน โดยได้กำหนดชนิดของจระเข้ตามพระราชบัญญัตินี้ได้แก่ จระเข้บ้านจัด (Crocodylus siamensis) จระเข้บ้านเต็มหรืออ้ายเคียม (Crocodylus porosus) ตะโขง หรือจระเข้ปากกระทุงเหว (Tomistoma schlegelii) จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการในการป้องกันการหลอกรอดของจระเข้ออกสู่พื้นที่สาธารณะ.



ว.เชิงค้อย
watchai09@gmail.com

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจราย 3 วัน ฉบับที่ 3,325 ประจำวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2560.....*❖*.....ได้มีโอกาสไปร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษของ **ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ **“โอกาสประเทศไทย ปี 2018”** ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ **“สปริงนิวส์กรุ๊ป”** ที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อค่ำวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ช่วงหนึ่ง ดร.สมคิด ได้พูดถึงเรื่องการเมืองที่จะมีผลต่อเรื่องเศรษฐกิจไว้น่าสนใจ

.....*❖*.....ดร.สมคิด บอกว่า เศรษฐกิจจะดีอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าการเมืองไม่ดี ประเทศชาติก็ไม่มีทางดี เหมือนรถไฟ ถ้าหัวขบวนไม่เข้มแข็ง ไม่เก่งพอง ไม่ซื่อสัตย์พอง ก็จะนำไปไม่รอด เราจะต้องมีการเลือกตั้งแน่นอน ไม่ปลายปีหน้าก็ต้นปี 2562 เป็นโอกาสสำคัญของคน พรรคการเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ได้ พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วต้องใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเอง คิดสิ่งดีๆ คิดนโยบายดีๆ รวบรวมคนดีๆ นำเสนอสิ่งดีๆออกมา หากนโยบายดี คนดี มีหรือประชาชนจะไม่เลือกท่าน ท่านนายกฯพูดแล้ว อยากเห็นพรรคมากขึ้น สามารถดึงคนใหม่เข้ามาช่วยกัน ยิ่งมากพรรคก็ยิ่งดี พรรคไหนสร้างความเชื่อถือไม่ได้ก็หมดไป พรรคเก่าจะได้พัฒนา ต้องพยายามพัฒนาเพื่อสู้กันในวันข้างหน้า พรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่พรรคของคนอายุ 60-70 ปี ควรเป็นพรรคคนรุ่นใหม่อายุ 30-40-50 ปี แต่ถ้าคนส่วนใหญ่พูดว่าการเมืองผมไม่เกี่ยว แต่คนเข้ามาทำไม่ดีก็ด่า อันนี้ไม่ใช่การเมืองที่ดี ในสังคมประชาธิปไตย พรรคการเมืองต้องเก่งสู้กันในระบบ นี่จึงเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ พวกเราต้องบอกต่อกันว่า **คนรุ่นใหม่ต้องยืนขึ้นมา อย่าเสียเวลา เราเสียเวลาเยอะมากแล้ว ขณะนี้การแข่งขันในเวทีต่างประเทศสูงมาก ผมฝากไว้ตรงนี้ เราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน**

.....*❖*.....ดร.สมคิด ย้ำว่าวันนี้เป็นโอกาส และไม่ใช่โอกาสของเราเท่านั้น แต่เป็นโอกาสของโอกาสในการสร้างให้ลูกหลานทุกคน สำคัญสุด และถ้าไม่ทำตอนนี้ ถ้ามานั่งเถาะ ประเทศไทย

มีความหวังหรือเปล่า “เราต้องเปิดใจ ผูกมิตรสหายกัน สื่อความเข้าใจกัน ไม่ใช่มีแต่เพกนิวลส์ บิดเบือนใช้ไม่ได้ ประเทศต้องมีความสามัคคี และเมื่อนั้นประเทศไทยจะมีความหวัง”

....*❖*...รองนายกฯ ฝากถึงท้ายว่า ไม่ว่าจะใครจะเป็น “ผู้นำ” ก็แล้วแต่อย่าไปรังเกียจเขา ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ หนายความ อาจารย์ ทุกคนมีสิทธิ์นำประเทศได้ด้วยกันทั้งสิ้น ถ้าเขาทำดี และทำงานได้ดีพอ ไม่มีการผูกขาดว่านักการเมืองจะเป็นใคร ผมเข้ามาในสมัยพรรคไทยรักไทย ด้วยความหวังว่าคนรุ่นใหม่ จะเข้ามา แต่ผ่านมาหลายสิบปีมีน้อยมาก แต่ตอนนี้รัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นรมว.คลัง เคยเป็นแบงเกอร์ออฟเดอะเอียร์ เป็นเพื่อนผมเอง ชื่อสัตย์ไม่เคยโกง มีรมต.อุตสาหกรรม เป็นดอกเตอร์สะอาด ความคิดก้าวไกล มีกอบศักดิ์ (ภูตระกูล) ยืมตัวมา มีพลังงาน ทีมเกษตร รมช.เกษตรฯ, รมว.คมนาคม

....*❖*...ผมถามท่าน พลิกรายชื่อคณะรัฐมนตรี 15 ปีย้อนหลัง มีแบบนี้ไหม ดังนั้นแทนที่จะว่าเขาทุกคนต้องให้กำลังใจ เขาเขามีเวลา 1 ปีทำงานเต็มที่ ผมอยากให้พวกเราให้กำลังใจ เขา เขาอาสา และประเทศไทยจะเดินได้ไม่ใช่แค่ 34 คน แต่ทุกคนต้องช่วยกัน และวันนี้มีข่าว ลือผมเยอะว่าจะไปนั่งที่ไหน ท่านอย่าซีเรียส ผมแก่แล้ว ขอเลี้ยงหลาน... ถือเป็นข้อคิดดีๆ ที่ “**ดร. สมคิด**” ฝากไปถึงทุกคนทุกฝ่าย ทั้งหมดก็เพื่อประเทศชาติของเรานั่นเอง

....*❖*...แสดงความยินดีกับ **ประพันธ์ จันทรวิฒนพงษ์** ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึ้นเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ■



△ ประพันธ์ จันทรวิฒนพงษ์

สัญจรพิษณุโลก-สุโขทัย เหตุชาวบ้านยังยากจน!

ไทยโพสต์ • “บึกตุ” นำทีมประชุม ครม. สัญจร “พิษณุโลก-สุโขทัย” 25-26 ธ.ค.นี้ “โก๋กู” เผยปัญหาสำคัญคือประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการบางระกำโมเดล 60

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนและการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งสุดท้ายของปี 2560

อ่านต่อหน้า 10

สัญจร

ในวันที่ 25-26 ธ.ค. ที่ จ.พิษณุโลกและ จ.สุโขทัย ว่าปัญหาสำคัญคือประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และสินค้าเกษตรยังมีมูลค่าไม่สูงนัก

ดังนั้น ทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาภาคเหนือข้อหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งตั้งศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ การมีที่ตั้งเชื่อมโยงกับภาคกลางและกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น รวมทั้งใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวด้วยว่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ พื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความเสื่อมโทรม และปัญหาหมอกควัน ก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขและทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง สิ่งที่น่ายกย่องคือการได้พบปะกับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกและผู้นำท้องถิ่นของสุโขทัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และจะได้สร้างความเข้าใจถึงทิศทางและอนาคตของประเทศอีกด้วย

ด้าน พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 07.00 น. นายกฯ พร้อมคณะออกเดินทางโดยเครื่องบิน Embraer จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บ.น.6) ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชนสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงานโครงการของรัฐบาลในรอบ 3 ปี

รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และการหนุนเสริมโดยบริษัท ประชาธิปไตยร่วม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวอีกว่า จากนั้นนายกฯ จะร่วมประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัด

จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ในด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป การยกระดับการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน การพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบางระกำโมเดล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ หรือ “โครงการบางระกำโมเดล 60” ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ช่วยลดผลกระทบของอุทกภัยและการแก้ปัญหาภัยแล้ง

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวอีกว่า ขณะที่ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ จ.สุโขทัย พบผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลและผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย รวมถึงเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 800 ปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.สุโขทัย รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดวงจรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ “สร้างความประทับใจ บอกต่อ กลับมาเที่ยวซ้ำ”

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 26 ธ.ค. จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2560 โดยเวลา 07.00 น. ก่อนการประชุม ครม. นายกฯ และคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุขของประชาชน ที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ จากนั้นนายกฯ จะเป็นประธานการประชุม ครม. ที่ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม.